

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 748 /BKHD-TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015

V/v Giải quyết kiến nghị của  
cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8,

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Quốc hội khoá XIII

**CÔNG VĂN ĐẾN**

Giữ... ngày 12/2

Kính chuyển: Đ/c. Văn

Kính gửi: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương.

Theo yêu cầu của Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội  
(văn bản số 488/BDN ngày 05/12/2014, 510/BDN ngày 26/12/2014) và  
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 9181/VPCP-V.III  
ngày 17/11/2014; 10245/VPCP-V.III, 10251/VPCP-V.III ngày 22/12/2014)  
đề nghị trả lời các kiến nghị của cử tri, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu  
và trả lời các kiến nghị thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của cử tri địa phương  
gửi tới Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khoá XIII.

Kính gửi Đồng chí các nội dung tại Phụ lục kèm theo để trả lời cử tri  
được biết./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Ban Dân nguyện (UBTVQH);
- Chủ nhiệm VPQH;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Bộ trưởng Bộ KH&ĐT;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu VT, Vụ THKTQD.

**BỘ TRƯỞNG**



**Bùi Quang Vinh**

Tỉnh Lào Cai



**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI GỬI TỚI  
KỶ HỌP THƯỜNG TẠM, QUỐC HỘI KHÓA XIII LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC  
KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*(Kèm theo Văn bản số 748 /BKHĐT-TH ngày 05 tháng 02 năm 2015  
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

**Kiến nghị 1 (Số thứ tự 66 theo văn bản 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là một Khu KTCK đặc thù của cả nước, cử tri đề nghị Chính phủ cần có cơ chế, chính sách đặc thù mạnh hơn nữa cho Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai như hỗ trợ có mục tiêu từ hoạt động xuất nhập khẩu để thu hút các nhà đầu tư.*

**Trả lời:**

Triển khai Nghị quyết số 470/NQ-UBTVQH13 ngày 27/02/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 02/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp; và Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 07/6/2012 về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 470/2012/NQ-UBTVQH13, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu tập trung đầu tư giai đoạn 2013-2015, trong đó Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai thuộc nhóm được ưu tiên tập trung đầu tư<sup>1</sup>.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án “Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số khu kinh tế cửa khẩu để tập trung đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2015”, trên cơ sở đó kiến nghị các vấn đề có liên quan. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai và sẽ nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp.

Liên quan đến đề xuất về chính sách hỗ trợ có mục tiêu từ hoạt động xuất nhập khẩu, Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 28/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 có quy định: “Hàng năm dành tối đa 30% số vượt thu so với dự toán thu (dự toán thu phải

<sup>1</sup> Công văn số 2074/TTg-KTTH ngày 07/11/2012

cao hơn số thực hiện năm trước) đối với số thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của hàng hóa thông quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ trên địa bàn cho ngân sách tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định số vượt thu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án phân bổ cho các tỉnh có khu kinh tế cửa khẩu quốc tế đường bộ để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế cửa khẩu trong giai đoạn 2012-2015 theo Đề án đầu tư khu kinh tế cửa khẩu được phê duyệt nhưng không quá 200 tỷ đồng/địa phương/năm; tổng hợp trong phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách Trung ương hàng năm trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội”. Đề nghị Tỉnh Lào Cai tham khảo và áp dụng quy định trên trong quá trình đầu tư phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

**Kiến nghị 2 (Số thứ tự 67, 68 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bố trí nguồn lực hỗ trợ đầu tư khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường (Theo thông báo số 104/TB-VPCP ngày 04/5/2011 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng) giai đoạn 2014- 2015 để tiếp tục đầu tư hoàn thiện các hợp khối và các hạng mục cấp thiết như:*

1. Đường Trần Hưng Đạo kéo dài nhằm kết nối với quốc lộ 4E, phía Nam của tỉnh. Cử tri đề nghị Chính phủ bố trí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương và nguồn vốn ODA giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư nâng cấp đô thị Sa Pa và đầu tư hạ tầng thiết yếu cho đô thị Sa Pa mở rộng.

2. Nâng cấp các trường cao đẳng chuyên nghiệp lên Đại học (Trường Đại học Fan Xi Păng).

3. Các thiết chế văn hóa tại khu đô thị mới (sân vận động trung tâm tỉnh và khu liên hợp thể thao, Bảo tàng, Nhà văn hóa đa năng, thư viện tổng hợp tỉnh, bể bơi ngoài trời)...

**Trả lời:**

1. Thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 104/TB-VPCP ngày 04/5/2011, giai đoạn 2011-2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ưu tiên bố trí các nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua các Chương trình hỗ trợ cấp bách cho một số dự án quan trọng trong khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, trong đó có dự án đường Trần Hưng Đạo kéo dài.

Tuy nhiên, do nguồn vốn NSTW có hạn, nên đề nghị tỉnh Lào Cai sử dụng hợp lý các nguồn vốn NSTW hỗ trợ, lồng ghép với các nguồn vốn ODA và ưu tiên một phần vốn ngân sách địa phương để hoàn thành các dự án đúng tiến độ, nhằm đưa vào sử dụng có hiệu quả, không để dây dưa kéo dài gây lãng phí vốn đầu tư.

Trong giai đoạn 2016-2020, đề nghị tỉnh rà soát danh mục các dự án, lựa chọn các dự án ưu tiên thuộc khu đô thị Lào Cai - Cam Đường, hạ tầng thiết yếu khu đô thị Sa Pa, tổng hợp vào danh mục đầu tư công kế hoạch 5 năm 2016-2020 và danh mục dự án ODA kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020; căn cứ vào khả năng cân đối của nguồn vốn ngân sách, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án Đầu tư nâng cấp đô thị Sa Pa và đầu tư hạ tầng thiết yếu cho đô thị Sa Pa mở rộng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp ý kiến của các cơ quan để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục tài trợ cho Dự án. Dự kiến Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) sẽ tài trợ cho Dự án này trong năm 2015.

2. Việc nâng cấp các trường cao đẳng để thành lập trường đại học Fan Xi Păng đã được Hội đồng thẩm định liên Bộ thẩm định Đề án và đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản góp ý về Đề án thành lập Trường.

Theo Luật Ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án trên thuộc thẩm quyền địa phương quản lý (trong đó có các dự án về giáo dục và đào tạo, dạy nghề) và được cân đối từ nguồn ngân sách địa phương. Vì vậy, đề nghị tỉnh Lào Cai chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các dự án giáo dục và đào tạo, dạy nghề thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh.

3. Việc đầu tư xây dựng các công trình thiết chế văn hoá thể thao tại các địa phương nói chung, tại khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường nói riêng (sân vận động và khu liên hiệp thể thao, bảo tàng, nhà văn hoá đa năng, thư viện, bể bơi ngoài trời,...) thuộc trách nhiệm của ngân sách địa phương. Trong một số trường hợp có ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước và khi ngân sách Trung ương có điều kiện, Chính phủ sẽ hỗ trợ một phần vốn từ NSTW để các địa phương đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao. Trong kế hoạch năm 2015, ngân sách trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng để đầu tư xây dựng Nhà văn hoá đa năng tỉnh Lào Cai.

**Kiến nghị 3 (Số thứ tự 69 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, Khu công nghiệp Tăng Loỏng là Khu công nghiệp nặng, có nhiều nhà máy sản xuất (chế biến khoáng sản sắt, đồng, Apatit, phân bón lân, DAP, hóa chất NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S<sub>04</sub>, H<sub>2</sub>P<sub>04</sub>, phốt pho vàng) và sử dụng nhiều hóa chất độc hại, nguy hiểm cho môi trường. Cử tri đề nghị Chính phủ bố trí nguồn lực giải quyết ô nhiễm môi trường cho Khu công nghiệp Tăng Loỏng Lào Cai cho cả giai đoạn để xây dựng hạ tầng, xử lý nước thải: 600 tỷ đồng để thực hiện Dự án xử lý chất thải của khu công nghiệp đảm bảo an toàn cho môi trường tự nhiên.*

**Trả lời:**

Theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, tỉnh Lào Cai được NSTW hỗ trợ tối đa 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho 01 KCN. Theo đề xuất của UBND tỉnh Lào Cai, đến hết kế hoạch 2013, NSTW đã bố trí đủ hạn mức tối đa (100 tỷ đồng) cho KCN Đông Phố Mới. Xuất phát từ những khó khăn về đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu của KCN Tăng Loỏng trong thời gian vừa qua, đặc biệt là bức xúc trong xử lý vấn đề môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 3424/BKHĐT-QLKKT ngày 03/6/2014 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ NSTW đầu tư hạ tầng thiết yếu KCN Tăng Loỏng.

Tại văn bản số 5418/VPCP-KTTH ngày 18/7/2014 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 70 tỷ đồng từ NSTW để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Tăng Loỏng theo cơ chế hỗ trợ hạ tầng cho KCN thứ 2 theo Quyết định số 43/2009/QĐ-TTg ngày 19/3/2009. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong kế hoạch 2015, NSTW đã bố trí 70 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại KCN Tăng Loỏng.

Ngoài ra, đối với các công trình hạ tầng thiết yếu khác, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận và sẽ tiếp tục tìm các nhà tài trợ vốn ODA và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ cho hạ tầng KCN Tăng Loỏng. Đồng thời, UBND tỉnh Lào Cai cần tiếp tục huy động vốn từ các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN cùng với nguồn ngân sách địa phương để đầu tư hạ tầng KCN Tăng Loỏng.

**Kiến nghị 4 (Số thứ tự 86 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, Dự án kè chống sạt lở sông Hồng, di dân bố trí tái định cư khu vực xã Vạn Hòa, thành Phố Lào Cai (đoạn từ cầu phố Mới đến xã Vạn Hòa). Dự án đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt năm 2011, trong đó nguồn vốn do ngân sách Trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương khai thác từ quỹ đất dọc tuyến kè. Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách địa phương còn khó khăn, chưa đủ ứng trước để hoàn thành mục tiêu Dự án, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét nhất trí hỗ trợ vốn cho Dự án theo cơ chế ngân sách Trung ương 70% và ngân sách địa phương 30%.*

**Trả lời:**

Đây là dự án đa mục tiêu có quy mô lớn, tổng mức đầu tư là 949.629 triệu đồng (trong đó Ngân sách Trung ương hỗ trợ 664.740 triệu đồng), trong đó chi phí xây lắp là 804.842 triệu đồng. Do tính cấp bách của công trình, Ngân sách Trung ương hỗ trợ 60 tỷ đồng để thực hiện dự án (năm 2014 ứng trước kế hoạch 2015 là 10 tỷ đồng năm, bố trí trong kế hoạch 2015 là 50 tỷ đồng).

Để thực hiện dự án đúng tiến độ, phòng chống sạt lở bờ sông suối, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, đề nghị tỉnh Lào Cai chủ động huy động và lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư; đồng thời xem xét, đề xuất nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 theo quy định của Luật Đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và các quy định hiện hành khác.

**Kiến nghị 5 (Số thứ tự 127 theo văn bản số 488/BDN):**

*Đề nghị bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư một số công trình thủy lợi cấp bách của tỉnh Lào Cai như: đầu tư cải tạo, nâng cấp các cụm thủy lợi tại Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát với diện tích 2.535ha; kè nội địa 33 kè với tổng chiều dài 45.870m.*

**Trả lời:**

Việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư hoàn thành các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt bão là cần thiết. Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp nên chưa đáp ứng đủ nhu cầu kinh phí như đề nghị của tỉnh. Vì vậy, trước mắt đề nghị tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Về việc bố trí kế hoạch đầu tư trung

hạn, đề nghị tỉnh đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cho các dự án theo các quy định tại Luật Đầu tư công, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định..

**Kiến nghị 6 (Số thứ tự 128 theo văn bản số 488/BDN):**

*Đề nghị bố trí kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư cho y tế trên địa bàn tỉnh Lào Cai, gồm: đầu tư 05 bệnh viện tuyến tỉnh là Bệnh viện Lao phổi, Bệnh viện Sản nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Tâm thần; cải tạo, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện và 17 phòng khám đa khoa khu vực trên địa bàn tỉnh; đầu tư nâng cấp trạm y tế xã đạt chuẩn gồm xây mới 62 trạm, sửa chữa 22 trạm.*

**Trả lời:**

Về việc bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn để đầu tư cho y tế trên địa bàn tỉnh, đề nghị tỉnh đăng ký nhu cầu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 cho các dự án theo các quy định tại Luật Đầu tư công; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 5318/BKHĐT-TH ngày 15/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

**Kiến nghị 7 (Số thứ tự 129 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, công trình kè chống sạt lở sông suối nội địa và các khu dân cư từ năm 2009 - 2013, tỉnh Lào Cai được Chính phủ hỗ trợ kinh phí triển khai 09 dự án kè chống thiên tai cấp bách, tổng mức đầu tư các dự án là 1.297 tỷ đồng, vốn đã được bố trí đến hết năm 2013 là 125 tỷ đồng, số vốn còn thiếu 1.172 tỷ đồng, đề nghị tiếp tục bố trí số vốn còn thiếu để địa phương hoàn thành các dự án giai đoạn 2015-2020.*

**Trả lời:**

Việc cử tri tỉnh Lào Cai đề nghị hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện 09 dự án kè chống sạt lở, phòng chống thiên tai cấp bách là cần thiết. Tuy nhiên, đây là các dự án có quy mô và tổng mức đầu tư lớn; điều kiện ngân sách Trung ương còn khó khăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu kinh phí như đề nghị của cử tri. Vì vậy, đề nghị tỉnh Lào Cai rà soát, sắp xếp thứ tự dự án ưu tiên cấp bách để đầu tư; trước mắt đề nghị tỉnh sử dụng ngân sách của địa phương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp để đầu tư đảm bảo an

toàn phòng chống lụt bão, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước năm 2015 và các năm tiếp theo. Đồng thời thực hiện theo quy định của Luật Đầu công có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và các quy định hiện hành khác; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

**Kiến nghị 8 (Số thứ tự 130 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, theo Quyết định số 570/QĐ-TTg ngày 17/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lào Cai có 14 dự án sắp xếp dân cư biên giới tập trung và 08 dự án sắp xếp xen ghép, tổng nhu cầu vốn đầu tư cả giai đoạn là 480 tỷ đồng. Để sớm triển khai quy hoạch, đề nghị bố trí kinh phí để địa phương thực hiện, trước mắt đề nghị sắp xếp dân cư biên giới khu vực các xã của huyện Bát Xát, Mường Khương tỉnh Lào Cai với 1.126 hộ (5.334 khẩu), kinh phí 267 tỷ đồng vào năm 2015.*

**Trả lời:**

Năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước Kế hoạch năm 2015-2016 tỉnh Lào Cai thực hiện 02 dự án di dân ra biên giới (xã A Lù, huyện Bát Xát và thôn Choán Ván - Sả Hồ, huyện Mường Khương là 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ngân sách Trung ương còn hạn chế, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai nghiên cứu chuyển đổi hình thức di dân từ hình thức tập trung sang xen ghép để giảm suất đầu tư, tăng tính khả thi thực hiện dự án, sớm ổn định cuộc sống của người dân, nâng cao khả năng di dân ra các vùng biên giới.

**Kiến nghị 9 (Số thứ tự 144 theo văn bản số 488/BDN):**

*Cử tri phản ánh, thực hiện Văn bản số 882/VPCP-NC ngày 09/5/2013 của Việt Nam - Trung Quốc, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Đoàn liên ngành của Ủy ban Biên giới quốc gia đi khảo sát thực tế. Cử tri đề nghị Chính phủ bổ sung 18 Dự án kè bảo vệ bờ, cồn bãi trên sông đất liền Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Lào Cai cho giai đoạn 2015-2020, để bảo đảm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.*

**Trả lời:**

Hiện nay, đối với những vị trí có nguy cơ gây sạt lở cao đối với bờ sông, suối biên giới, mốc quốc giới sau khi công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa Việt Nam - Trung Quốc kết thúc năm 2009 cơ bản đã được đầu tư



## Tỉnh Lào Cai

khắc phục xong theo Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 20/4/2010, Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Về chủ trương đầu tư những năm tiếp theo 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến Chỉ đạo tại văn bản số 1708/VPCP-NC ngày 27/8/2013 của Văn phòng Chính phủ. Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì phối hợp các bộ, ngành và địa phương liên quan đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm đối với các dự án đã được đầu tư trong những năm qua, từ đó có phương án và đề ra tiêu chí cụ thể đối với các dự án kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới cho giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2015./.